

# Chuyện làm sữa từ gạo

Sau khi thành công và tạo dấu ấn trên thị trường với các sản phẩm bia, rượu, nước trái cây, mới đây doanh nhân Trần Văn Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen lại bắt đầu một con đường mới bằng sản xuất sữa gạo Bibabibo từ chính hạt gạo của quê hương.



Ảnh Trần Văn Trà cùng nhân viên kỹ thuật kiểm định chất lượng sữa gạo Bibabibo.

Chia sẻ với chúng tôi về lý do tại sao có sản phẩm sữa gạo Bibabibo, anh Trà cho biết: Sản xuất sữa gạo là việc làm mới ở Việt Nam nhưng đã có từ lâu trên thế giới. Những năm gần đây, một số doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu sữa gạo từ Hàn Quốc, Nhật Bản về bán với giá từ 45.000 - 75.000 đồng/lít

lít mà vẫn luôn cháy hàng. Điều đáng nói là nguyên liệu sản xuất sữa gạo được các nước này nhập khẩu với giá rẻ từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có thể mạnh sản xuất lúa gạo và các loại nông sản, xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới nhưng nông dân trồng lúa vẫn nghèo, bởi chúng ta

chỉ bán gạo thô với giá rẻ nhưng lại nhập khẩu sữa đắt. Mỗi năm, Việt Nam phải chi hàng tỷ USD để nhập khẩu sữa bột về sản xuất sữa bò, nhập khẩu đậu tương về sản xuất sữa đậu nành, trong khi cả kho nguyên liệu "vàng" để sản xuất sữa đang bị bỏ quên: đó chính là hạt gạo. Hàm lượng glucid trong gạo

chiếm khoảng 80% trọng lượng hạt, chủ yếu dưới dạng tinh bột, nên gạo được xem là loại lương thực cung cấp năng lượng chính cho con người, đặc biệt đối với người dân châu Á. Các sản phẩm chế biến từ gạo hiện nay chủ yếu dưới dạng các loại bánh được chế biến từ tinh bột gạo. Việc nghiên cứu, chế biến sản phẩm sữa gạo là một trong những giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương phẩm cho hạt gạo, từ đó nâng cao thu nhập quốc gia cho ngành lương thực và nông dân; góp phần đa dạng hóa sản phẩm nước uống trên thị trường, tạo ra sản phẩm dinh dưỡng, có nguồn gốc tự nhiên, có thể phục vụ nhu cầu giải khát của người tiêu dùng, đặc biệt là những người dị ứng với sữa động vật.

Trên cơ sở phân tích, học tập các kinh nghiệm sử dụng các hệ thống thiết bị khác, anh cùng tập thể cán bộ kỹ thuật của Công ty đã chủ động nghiên cứu, chế tạo dây chuyền sản xuất sữa gạo Bibabibo, cần trọng, tỉ mỉ ở từng công đoạn. Anh Trà vừa là người quản lý, chịu trách nhiệm về kỹ thuật, nắm giữ công thức pha chế, đồng thời giám sát trực tiếp toàn bộ quá trình sản xuất từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm. Sau nhiều lần thử nghiệm, đến năm 2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã tạo bước ngoặt lớn khi cho ra đời sản phẩm sữa gạo Bibabibo, được

khách hàng đón nhận. Đây là sản phẩm chiết xuất từ gạo lứt, gạo nếp và đồ xanh có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại và kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2005. Đặc biệt nhờ sự kết hợp của các yếu tố: công nghệ chế biến tiên tiến, công nghệ tiệt trùng UHT và công nghệ chiết rót vô trùng, sản phẩm giữ được hương vị tươi ngon trong thời gian 6 tháng mà không cần chất bảo quản. Sau hơn 1 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm sữa gạo Bibabibo của Tập đoàn Hương Sen được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và được khách hàng rất ưa chuộng.

Tại sao sản phẩm sữa gạo lại có tên Bibabibo, anh Trà cho biết: Bibabibo là tiếng nói đầu tiên của con trẻ đánh dấu sự khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp. Vì vậy, Tập đoàn Hương Sen đặt tên cho sữa gạo của mình là Bibabibo cũng là mong muốn sự khởi đầu hoàn hảo cho quý khách hàng khi lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Cũng theo anh Trà: Ở nhiều nước trên thế giới, sữa gạo ngày càng được ưa chuộng do lành tính, giàu chất dinh dưỡng, dễ dàng bổ sung vitamin, khoáng chất, chất đạm, chất béo, ít calo và cholesterol; đặc biệt là không gây dị ứng như sữa bò, phù hợp cho cả người

già, trẻ sơ sinh, trẻ em... Tất cả các loại gạo đều có thể làm nguyên liệu sản xuất sữa gạo. Có điều, sữa là sản phẩm siêu sạch nên nguyên liệu dùng để sản xuất sữa phải được trồng theo quy trình sạch. Sản phẩm sữa gạo Bibabibo đã bảo đảm được yêu cầu khắt khe đó, đạt tiêu chuẩn ba không: "Không đường hóa học, không chất bảo quản, không màu tổng hợp".

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen cũng là đơn vị đầu tiên của Việt Nam sản xuất sữa gạo quy mô lớn. Với việc cho ra đời sản phẩm sữa gạo Bibabibo, ngoài đem lại cho người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng tốt, Công ty đã giúp người nông dân Việt Nam tiêu thụ sản phẩm, tạo ra chuỗi liên kết bền vững giữa người nông dân - doanh nghiệp - người tiêu dùng, nâng cao giá trị của hạt gạo Việt Nam, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Anh Trà tin tưởng: Với thị trường nội địa hơn 90 triệu dân, cùng với thị trường xuất khẩu rộng mở trên thế giới, sữa gạo là lĩnh vực rất tiềm năng của Việt Nam. Không chỉ tiêu thụ ở trong nước, Công ty sẽ tìm hướng xuất khẩu sữa gạo Bibabibo ra nước ngoài để khẳng định chất lượng sản phẩm của mình, góp phần quảng bá hình ảnh hạt gạo của Việt Nam ra thị trường thế giới. Tới tin mình đi đúng hướng và chắc chắn sẽ thành công.

NGUYỄN HÌNH

## TIỀN HẢI Cấp trên 1.300 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính và luôn coi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nhiệm vụ quan trọng nên gần 5 tháng qua, toàn huyện Tiền Hải đã cấp trên 1.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, cá nhân, đăng ký giao dịch bảo đảm gần 1.200 giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính 1.400 hồ sơ.

Thời gian tới, Tiền Hải tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai Việt Nam trên địa bàn gắn với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, cá nhân. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích.

ĐỨC DUNG

## Phấn đấu hoàn thành tu bổ, sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi trước ngày 20/6



Hệ thống thủy lợi Nam bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

Sáng ngày 29/5, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông và phòng, chống lũ, bão, úng năm 2018.

Năm 2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình bảo đảm phục vụ tưới, tiêu cho 31.950ha lúa mùa, 3.525,5ha thực sản và 12.719,9ha cây màu vụ đông. Để góp phần thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng của ngành Nông nghiệp, công tác thủy lợi được Công ty đặt ra trong vụ mùa, vụ đông năm 2018 là: giữ nước, giữ ẩm trong khi gặt lúa vụ xuân; chủ động phòng úng từ xa, giữ cạn lòng sông, tưới nông mặt ruộng xuyên suốt vụ; điều hành mực nước linh hoạt, không để úng, hạn xảy ra; làm tốt công tác tu bổ, sửa chữa, giải phóng dòng chảy, bảo đảm phục vụ tưới, tiêu và phòng, chống lũ, bão, úng. Công tác chuẩn bị đang được đơn vị tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành tu bổ, sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi trước ngày 20/6.

LƯU NGÀN

## ĐÔNG MINH Tập trung chăm sóc, phòng bệnh cho thủy sản

Vụ nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè 2018, trên 100ha của xã Đông Minh (Tiền Hải) đã xuống giống khoảng 37 triệu con tôm, gần 3 triệu con cua, cá các loại...

Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa xen kẽ làm giảm sức đề kháng của các loại giống thủy sản và là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh dễ dàng xâm nhập. Để bảo đảm an toàn trong nuôi trồng thủy sản, Đông Minh đã chỉ đạo, phân công cán bộ kỹ thuật xuống các vùng nuôi thủy sản để nắm bắt tình hình, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi thủy sản về chăm sóc, phòng, chống một số bệnh gây hại cho đối tượng thủy sản. Khuyến cáo các hộ dân quản lý tốt môi trường, thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường trong ao, tình trạng sức khỏe của các đối tượng nuôi; nước cấp vào ao nuôi phải được xử lý. Thường xuyên bổ sung các loại men tiêu hóa, vitamin C vào khẩu phần ăn để tăng sức đề kháng cho đối tượng nuôi thủy sản. Tăng cường sử dụng các thiết bị tạo oxy cho ao, tránh cho tôm, cá, cua bị ngạt khí.

MẠNH THẮNG

Khi mùa mưa bão đến, đối với xã ven biển như Thái Thượng (Thái Thụy) thì phương án sẵn sàng sơ tán, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi xảy ra bão, lũ là điều kiện tiên quyết phải thực hiện nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Thái Thượng là 1 trong 6 xã ven biển của huyện Thái Thụy thường xuyên chịu tác động trực tiếp của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Với đặc thù là xã ven biển nên địa phương có số lượng lớn người dân làm nghề nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, thường xuyên phải sinh sống và lao động tại những khu vực nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra. Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã hiện có 195 hộ với 198 lao động đang nuôi trồng thủy hải sản ngoài để biển trên tổng diện tích hơn 200ha. 71 hộ/248 người đang sinh sống ven sông Diêm Hộ và ven để biển; 50 chòi canh ngao/50 lao động ngoài bãi triều ven biển; 81 hộ với 196 người sinh sống tại khu vực trong để biển. Đây đều là những hộ nằm trong khu vực nguy hiểm buộc phải sơ tán trước khi bão,

## THÁI THƯỢNG Sẵn sàng di dân khi có thiên tai



Khu nuôi trồng thủy sản ngoài để biển xã Thái Thượng.

lũ xảy ra. Ngoài ra, địa phương có 92 tàu thuyền với 340 lao động khai thác thủy hải sản ngoài khơi.

Để sẵn sàng phương án di dân khi có thiên tai xảy ra, Thái Thượng đã

xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công đội với từng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, phối hợp với

các cụm phòng, chống thiên tai của huyện tổ chức việc di dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các hộ nuôi trồng thủy

sản, các hộ nuôi ngao, các hộ sinh sống ven sông và để biển, chủ phương tiện tàu thuyền, cam kết di chuyển, sơ tán vào khu vực an toàn trước khi thiên tai xảy ra. Kiên quyết không để trường hợp nào ở lại chỗ canh, đảm bảo nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Đối với các trường hợp không chấp hành sơ tán, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã sẽ tiến hành cưỡng chế. Ông Nguyễn Văn Nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản khu vực ngoài để biển, thôn Các Đổng cho biết: Do nằm trong khu vực nguy hiểm nên hàng năm đến mùa mưa bão địa phương thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền gia đình tôi thực hiện nghiêm việc sơ tán vào trong khu vực an toàn trước khi bão đổ bộ. Xác định đây là việc làm cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình và người thân trong gia đình nên tôi sẽ chấp hành nghiêm khi có lệnh sơ tán của địa phương. Thực tế mấy năm gần đây ở địa phương xuất hiện nhiều cơn bão mạnh nên việc ở lại khu vực ao đầm ngoài để biển khi có bão vào là rất nguy hiểm.

TRẦN TUẤN

# Nuôi chồn làm giàu

Đó là việc làm của anh Đoàn Văn Nghiên, thôn Thượng Cẩm, xóm 6, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình. Mạnh dạn đưa giống vật nuôi mới về địa phương, thời điểm hiện tại gia đình anh đang nuôi 70 con chồn hương.

Để nuôi chồn hương, anh Nghiên tận dụng chuồng nuôi lợn trước đây, đóng chuồng thành từng ô, mỗi ô cao 70cm, ngang 1m, dài 1,2m, sàn chuồng cách mặt đất ít nhất 0,7m. Vì vậy, mặc dù được đặt ngay gần khu dân cư nhưng chuồng trại vẫn bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát, không gây ô nhiễm môi trường. Anh Nghiên cho biết: Nuôi chồn hương

công sức bỏ ra không nhiều, ít dịch bệnh, rất dễ chăm sóc. Ngoài nuôi chồn, tôi vẫn có thời gian làm thêm công việc khác để tăng thu nhập cho gia đình.

Việc nuôi chồn đến với anh Nghiên khi tình cờ anh biết được giống chồn hương qua các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó anh quyết tâm lần lợi vào tận miền Nam học hỏi các mô hình nuôi chồn hương. Sau một thời gian tìm tòi, tích lũy vốn và kinh nghiệm, đầu năm 2017, được sự cho phép của Chi cục Kiểm lâm, anh trở về quê hương mang theo 30 con chồn hương giống nuôi thử nghiệm. Ban đầu,

vi kỹ thuật chăm sóc chưa cao nên việc chăn nuôi chồn gặp khá nhiều khó khăn. Song với khát vọng làm giàu chính đáng, sau một thời gian dài vật lộn, đến thời điểm hiện tại anh Nghiên đã có chuồng trại rộng hơn 100m<sup>2</sup> với 70 con chồn hương.

Theo anh Nghiên, chồn hương là động vật hoang dã nhưng rất dễ nuôi bởi sức đề kháng tốt, có thể thích nghi được với mọi loại hình thời tiết. Nuôi chồn hương tốn ít diện tích, ít công chăm sóc, chi phí thức ăn thấp (2.000 - 3.000 đồng/con/ngày). Với tập tính ở rất sạch, ngủ trên sàn nên người chăn nuôi chỉ cần giữ khô chuồng

trại, tránh ẩm ướt chồn hương sẽ phát triển tốt.

Chuồng nuôi chồn hương được làm theo hướng Đông Nam, có mái che, thoáng mát, cao ráo, bảo đảm mùa đông ấm, mùa hè mát. Chuồng nuôi chồn sinh sản nên làm bằng gỗ, dùng các thanh gỗ dày 1cm, rộng 3cm bào nhẵn, đóng xung quanh, để khe hở 1cm, ở dưới đáy có vỉ gỗ hoặc tre, đóng dày hơn để dễ cho việc vệ sinh, chồn con không bị kẹt chân. Chồn hương trưởng thành có thân hình thon dài trung bình từ 55 - 75cm, nặng trung bình từ 2 - 5kg. Mỗi ngày có thể cho chồn ăn tối thiểu 1 bữa, thức ăn chủ yếu là cháo. Riêng bữa tối có thể cho chồn ăn thêm chuối để chồn phát triển tốt nhất. Chồn nuôi khoảng 6 tháng đạt trọng lượng từ 3 - 3,5kg

có thể xuất bán. Chồn bắt đầu sinh sản từ 8 - 11 tháng tuổi. Chồn mang thai từ 75 - 90 ngày, sau khi sinh 7 - 10 ngày chồn con sẽ mở mắt.

Chồn hương được anh Nghiên chọn nuôi chủ yếu để bán làm giống và làm thịt thương phẩm. Trung bình một con chồn hương giống có giá 3 triệu đồng. Chồn hương thương phẩm có giá từ 1,6 - 1,8 triệu đồng/kg hơi, thời điểm giá tốt lên tới 2 - 2,2 triệu đồng/kg hơi. Sau khi trừ mọi chi phí, trong năm đầu nuôi chồn hương gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm anh Nghiên sẽ mở rộng thêm diện tích chuồng trại để nhân nuôi thêm số lượng chồn hương.

Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc cho biết: Mô hình nuôi chồn hương của gia đình anh

Nghiên là mô hình mới của xã. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kết hợp với Hội Nông dân xã đánh giá tổng thể,

xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình nuôi chồn hương của gia đình anh Nghiên, phấn đấu mỗi thôn

có một mô hình nuôi chồn hương để giúp nông dân phát triển kinh tế.

THU TRANG



Ảnh Nghiên nuôi 70 con chồn hương cho hiệu quả kinh tế cao.